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การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 



สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร 

ป ีงบประมาณ พ.ศ.2567 ว ันท ี ่  9 -  31  เด ือน มกราคม  2567 (เว ้นว ันหย ุดราชการ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
การจัดการประชุมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ชื่อหัวข้อ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 

ชื่อบุคคล(ประธานจัดการประชุม) นายทัศนา  แช่มสะอาด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 1-11 
ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 - 31  เดือน มกราคม  2567 (เว้นวันหยุดราชการ)    

เพ่ือให้ทราบถึง ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
หมู่บ้านได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และยังนำข้อมูลปัญหาความต้องการดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อีกด้วยนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรได้เปิด
ให้บริการกับประชาชนนอกสถานที่ อาท ิประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การคัด
แยกขยะมูลฝอย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนร่วมปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งจะตอบ
ปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบประชาชนในพื้นท่ี ดังกล่าวด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารได้พบประชาชนและรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการในการนำมาเป็นแนวทางในการ

กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
3. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นท่ี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง 
4. เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนนอกที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหารการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ
6. เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนดไว้ และเป็นการพัฒนาตามระบอบ

ประชาธิปไตรให้ดีข้ึน 

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
- โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้าง  จำนวน 56 คน 
2. ประชาชนทั่วไปในตำบลเบิกไพร หมู่ที ่1-11  จำนวน  750 คน
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(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 

 1. ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล            
     เบิกไพร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อย่างทั่วถึง 
 3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างทันที 
 4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 5. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
 6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร 
 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตรให้พัฒนา     
     ยิ่งขึ้น  
 โดยมีรายละเอียดปัญหาของแต่ละหมู่บ้านโดยสรุปจาก หมู่ที่ 1 - 11 ดังนี้ 

หมู่ที่ ๑ น.ส.จุฑามาศ อำปากรัตน์ เสนออยากให้มีเตาเผาขยะในหมู่บ้านและการจัดการดูแลหญ้า 2 ข้าง
ทางท่ีจะทำให้การสัญจรไม่สะดวก เรื่องปัญหาของน้ำ ขุดลอกสาหร่ายบริเวณบ่อน้ำสาธารณะถนนสาธารณะบ้าน
นายสัง-นางเตือนอยากให้ดูแล 

หมู่ที่ ๒ นายธรรมรงค์ น้ำฉ่ำใจดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เสนอบ่อน้ำบริเวณหนองตูม มีน้ำปริมาณ
น้อย ขอให้ อบต.สำรวจขุดเจาะบ่อใหม่เพ่ือให้ได้น้ำปริมาณเพ่ิมข้ึน  

นายกิจสนัย ใจเสือกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เสนอปัญหาการใช้น้ำของชาวบ้านดอนยายหอมปัจจุบันใช้น้ำ
ของสำนักสงฆ์อยู่ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำอาจไม่เพียงพอในการใช้และเป็นภาระของสำนักสงฆ์ จึงอยากให้ขุดเจาะ
บ่อบาดาลใหม่เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้หรือถ้าหากขุดเจาะไม่ได้ขอให้ อบต.เปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ น้ำบริเวณหนอง
โสนปริมาณน้ำไปสู่ปลายทางไม่สมบูรณ์ ขอให้ อบต.สำรวจและเจาะบ่อบาดาลเพ่ิม ถนนซอยในชัฎริมถนนเป็นร่อง
ลึก เนื ่องจากถนนเป็นโค้ง มีเศษวัสดุการเกษตรปิดบังร่องน้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนได้          
หอถังแชมเปญของในชัฏบ่อกับถังแซมเปญอยู่ต่างที่กันจึงอยากให้ อบต.ดำเนินการให้มาอยู่ที่เดียวกัน 

นางบาหยัน ภู่ทอง ต้องการให้ อบต.ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือให้น้ำสะอาดมากขึ้นขึ้น 
หากมีการปรับค่าไฟเพ่ิมข้ึนชาวบ้านรับได้ 

หมู่ที่ ๓ ชาวบ้านเสนอปัญหาเรื่องลำห้วยหินเหล็กไฟ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำทั้ง ๔ แห่งประกอบด้วย 
อบต.เบิกไพร ทต.จอมบึง ทม.จอมพล และอบต.รางบัว ชาวบ้านจึงต้องการอิฐบล็อกคอนเวิร์สเพ่ือใช้ในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในหน้าฤดูแล้ง 

นายมี มีคล้ำ เสนอปัญหาเรื่องถนนเส้นสายรอบวังตะเคียนเหลืออีกประมาณ ๓๐๐ เมตร จะทำอย่างไรให้
ถนนเชื่อมต่อกับ ม.0๑ เรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการ เรื่อง
การติดตั้งกล้อง CCTV อยากให้ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน ต้องการให้ทำถนนลาดยางเส้นบ้านป้าติ๋ว 
เพราะมีฝุ ่นจำนวนมากและถนนเส้นนี้มีคนใช้ถนนจำนวนมากและต้องการให้ติดไฟตลอดเส้นทางรวมถึงการ
แก้ปัญหากิ่งไม้และหญ้าบริเวณไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หากยังทำถนนลาดยางไม่ได้ขอให้ลงหินคลุกเพ่ือลดฝุ่นก่อน 
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หมู ่ที่ ๔ นายชนินทร์ ผู ้ช ่วยผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที่ ๔ ต้องการขอให้ต ิดตั ้งเครื ่องกรองน้ำในหมู ่บ ้าน            
เพื่อให้ใสสะอาด สำหรับอุปโภค เพราะเป็นความจำเป็นของชาวบ้านหากมีค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นชาวบ้านรับได้       
เรื่องน้ำประปามีปริมาณน้อยปลายทางไม่ค่อยไหลในช่วงเข้าและเย็น จึงอยากให้ อบต.เจาะบ่อเพิ่มหรือเปลี่ยนถัง
เพ่ือบรรจุน้ำให้ได้เพ่ิมข้ึน ปัญหาการสัญจรไม่สะดวกเนื่องจากมีก่ิงไม้และหญ้ารกบริเวณไหล่ทางทำให้ถนนแคบลง
จึงอยากให้ อบต.ดำเนินการแก้ไข และปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

หมู ่ที่ 5  น้ำบริเวณสายบ้านนายเลย ดีตลอด น้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างเนื ่องจากน้ำสายนั ้นเป็นท่อ         
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จึงทำให้น้ำไปไม่มาก จึงต้องการให้ อบต.เปลี่ยนท่อเป็น ๓ นิ้ว แต่คำใช้จ่ายในการขุดวางท่อจะให้
งบประมาณของกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งขาวบ้านรับได้ 

นายผดุงศ ักดิ์ ตนประเสร ิฐ  ผู ้ ใหญ่บ ้านหมู ่ที่  ๕ เร ื ่องการติดต ั ้งไฟฟ้าส ่องสว ่างที่  ปตท .ให ้มา                    
จะติดตั้งได้ช่วงไหน 

นายทัศนา แช่มสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งว่าเนื่องจากการติดตั้งเป็นการขยาย
เขตจึงทำให้ติดปัญหาเรื่องป่าไม้ซึ่งอาจแก้ไขโดยประสานการไฟฟ้าให้ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟฟ้า  ซึ่งสมาชิก
สภา อบต.หมู่ที ่๕ ได้สำรวจจุดติดตั้งไว้แล้ว 

นายอัมพวัน ทองกลอย สมาชิกสภา อบต.เบิกไพร หมู่ที ่๕ เรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV อยากให้ติดตั้งเพ่ือ
ความปลอดภัยของชาวบ้าน การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณไหล่ทางจึงอยากให้ อบต.ดูแลเพื่อการสัญจรได้สะดวกขึ้น 
และอยากให้มีเตาเผาขยะเพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะโดยไม่ให้เกิดมลพิษและรบกวนเพ่ือนบ้านและขอให้ติดไฟ
สนามกีฬา ร.ร.บ้านหนองศาลเจ้า 

หมู่ที ่6 นายสมพงศ์ นพเกษ ที่บ้านอยู่บริเวณ  แยกและมีพ้ืนที่นามีท่อระบายน้ำ ๑ ท่อทำให้ระบายน้ำไม่
ทันจึงอยากให้ อบต.ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพ่ิมเพ่ือลดปัญหาน้ำท่วมช่วงหน้าฝน 

ชาวบ้านสอบถามถามเรื่องไฟเส้นทางหนองศาลเจ้า ดับบ่อย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงอยากให้ อบต.
ช่วยประสานแจ้งทางหลวงให้ดูแลด้วย  

อยากให้ติดกล้อง CCTV ในพ้ืนที่บริเวณท่ีมีจุดเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยของชาวบ้าน 
เมื่อ อบต.ได้มีการลงหินคลุกหน้าฝนก็ชะล้างลงไหล่ทางหมด จึงอยากให้แก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้าง

ถนนลาดยางคอนกรีต 
เส้นทาง ๓ แยก หนองกราบพระจะดำเนินการได้อย่างไร ตอนนี้ทางเป็นลูกรัง ซึ่งชาวบ้านอุทิศที่ให้เพ่ือใช้

ก่อสร้างทางลาดยาง 
มีคนมาทิ้งขยะในหมู่ที่ ๖ จำนวนมาก ๑.ซอยบ้านช่างยัน 6.สี ่แยกหนองแพงพวย ขอให้ อบต.ช่วย

ตรวจสอบและสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง 

น้ำท่วมสำนักมะเขือ จึงอยากได้ท่อระบายน้ำคู่เพ่ือลดการเกิดน้ำท่วมชัง 
อยากได้ไฟบริเวณบนเนินทางขึ้นฟาร์มตรงแยกริมถนน 
อยากให้มีตู้ ATM ในพ้ืนที่ตำบลเบิกไพร 
หมู่ที่ ๗ ชาวบ้าน ถนนในตำบลเบิกไพรมีหญ้าขึ้น ๒ ข้างทางบางเส้นทางเป็นถนนแคบทำให้สัญจรไม่

สะดวก จึงอยากให้มีการจัดการตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าไหล่ทางเพื่อให้สะดวกต่อการสัญจร  เรื่องที่ดิน สปก.จะ
ดำเนินการได้อย่างไร ที ่นส.๓ จะออกโฉนดได้หรือไม ่ปัญหาป่าไม้จะยกเลิกได้หรือไม ่
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หมู่ที่ 8 ชาวบ้านต้องการเครื ่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านเพราะน้ำประปา  ม.๘ ไม่ค่อยสะอาด 
ชาวบ้านรับได้หากจะต้องชำระค่าน้ำเพิ่มขึ้น 

บริเวณ ๓ แยกวัดคริสต์ บ้านหนองศาลเจ้ามีรถพ่วงบรรทุกอ้อยจอดประจำ ซึ่งบริเวณนั้นมืดขอให้ติดไฟ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน อยากให้ติดไฟส่องสว่างบริเวณโค้งลานมันทางจะไปหนองปรือ เพราะเป็นจุดอันตราย อยากให้ติด
ไฟในซอยที่ไม่ติดพื้นที่ป่าไม้ เป็นติดไฟโซล่าเซลล์ อยากให้ อบต.แก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 
เช่นมีเตาเผาขยะภายในหมู่บ้านหรือตำบล 

หมู่ที่ 9 อยากให้ช่วยตรวจสอบเรื่องที่ฟาร์มไก่เวลาจับไก่จะมีกลิ่นเหม็นและเวลาโกยขี้ไก่จะมีกลิ่นเหม็น
และฝุ่นละออง และอยากให้ อบต.ช่วยหาวิธีการบริหารจัดการขยะเช่น มีพื้นที่ทิ้งขยะหรือมีเตาเผาขยะเพื่อเป็น
การจัดการขยะถูกวิธี การแก้ปัญหาศาลา ม.ส บริเวณห้องน้ำ เรื่องการติดตั้งตาข่ายกับนก แก้ไขเรื่องน้ำประปา
เนื่องจากมีหินปูน 

หมู่ที ่๑0 ต้องการเครื่องกรองน้ำเนื่องจากมีตะกอนมากจะได้มีน้ำที่สะอาด เรื่องการจัดการขยะในหมู่บ้าน 
บริเวณ ๒ ข้างทางมีหญ้าและก่ิงไม่ทำให้การสัญจรไม่สะดวก 

อาจารย์อัจฉรา ศรัทธาผล อยากทราบว่าบริเวณศาลาหมู่ ๑0 จะสามารถเทตอนกรีตโดยรอบเพื่อใช้
ประโยชน์ส่วนอื่นๆ เช่น เป็นลานกีฬาต่างๆ ทำได้หรือไม่ และติดไฟภายในหมู่บ้าน ถนนเส้นทางบ้าน ส.อบต.ม.๔ 
เป็นความดูแลของใคร ซึ่งรกมาก 

เรื่องถนนตรงป้ายหนองยายจูมีหลุมเยอะมาก รถจักรยานยนต์สัญจรไม่สะดวกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
นายสมพงษ ์ฟักเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑0 ขอให้ติดตั้งเสียงตามสายเนื่องจากจะได้กระจายข้อมูลข่าวสาร

ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เรื่องน้ำประปาติดปัญหาป่าไม้หรือไม ่เรื่องขยะขอให้ดำเนินการโดยด่วน 

หมู่ที ่๑1 เรื่องน้ำ ม.๑1 มีหินปูนจึงอยากให้ อบต ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในหมู่บ้านเพ่ือได้มีน้ำ ที่สะอาดรับ
ได้หากมีค่าน้ำที่เพ่ิมข้ึน 

นายวันชัย สอบถามเรื่องการขุดสระในพ้ืนที่ของตนเองทำได้หรือไม่ 
เจ้าหน้าที ่แจ้งว่าต้องขออนุญาตตาม พรบ. ขุดดินและถมดินก่อน 
นายมานพ ขาวชื่น ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวพีชไร่ สามารถเผาไรได้หรือไม ่
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังสามารถผ่าไรได้เนื่องจากมีประกาศห้ามเผา 
นางโสภา เครือวัลย์ อยากให้ติดตั้งลูกระนาดในเขตชุมชนในซอยที่มีการสัญจร เร็วในซอยหัวโป่ง 
นายกแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นท่ีก่อน 
เรื่องการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาหญ้า ๒ ข้างทาง ขอให้ อบต.คำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย 

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

จากโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน นายทัศนา แช่มสะอาด นายก อบต.เบิกไพร ได้สอบถาม
ประชาชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ที่ออกอบต.สัญจรในแต่ละวันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา อบต.เบิกไพร ดังนี้ 

1)เรื่องการบริหารจัดการขยะ ถ้ามีเตาเผาขยะในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีที่ทิ้งขยะเผาไม่ให้เกิดมลพิษเห็น
ด้วยหรือไม่ ชาวบ้านทุกหมู่บ้านเห็นด้วย 
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๒) เรื่องการจะดำเนินการจัดซื้อรถไถตัดหญ้าไหล่ทางเพ่ือกำจัดก่ิงไม้และหญ้า 6 ข้างทางเพ่ือในการสัญจร
ได้สะดวกชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ ชาวบ้านทุกหมู่บ้านเห็นด้วย 

๓) ในเรื่องงานต่าง ๆ ที่ประชาชนได้เสนอปัญหาเข้ามาจะได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไป 

4) เรื่องการอุทิศท่ีให้ อบต.จำนวน ๖ ไร่กว่า ทางอบต.ต้องขอขอบคุณชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ ทุกท่านด้วยและ
สอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.จะดำเนินก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพื่อให้สะดวกต่อผู้มาติดต่อ
ราชการและเป็นสัดส่วนดีขึ้น ชาวบ้านทุกคนเห็นด้วย 

- ทำให ้ประชาชนได ้ม ีส ่วนร ่วม   ในการบร ิหารจ ัดการ  ร ับร ู ้ข ่าวสาร  ร ่วมแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
หมู่บ้านได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และนำข้อมูลปัญหาความต้องการดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อีกด้วย ตลอดจนนำไปปรับปรุง/พัฒนา 

5) ประมวลภาพโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน




